



26 สิงหาคม 2558 หน้า 12

สวนยางร้องชดเชยราคาตก

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม นายวีระศักดิ์ ชวีญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 สิงหาคมจะเข้าพบ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหารือถึง แนวโน้มราคายางพาราที่ปรับตัวลดลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับราคาปิดการซื้อขายเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ได้แก่ ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ณ ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ลดลงเหลือ 44.67 บาท/กิโลกรัม (กก.) ลดลง 0.44 บาท/กก. ราคาน้ำยางสดราคา 43.50 บาท/กก. ลดลง 0.50 บาท/กก. ซึ่งเป็นผลจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง เศรษฐกิจโลกที่ไม่ดีขึ้น สงครามค่าเงินกำลังเกิดขึ้น การลดลงของราคายางพาราส่งผลกระทบต่อรายได้ของชาวสวนอย่างมาก ดังนั้นจะเสนอมาตรการให้ภาครัฐชดเชยส่วนต่างของราคาที่กำหนดราคาเพดานไว้ที่ 60 บาท/กก. และ

จะถือโอกาสนี้หารือแนวโน้มราคาตลาดในอนาคต มาตรการช่วยเหลือว่าจะสานต่อ งานของรัฐมนตรีชุดก่อนหรือจะปรับปรุง มาตรการออกใหม่

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสมาชิกรัฐสภาเกษตรกรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในวันที่ 25 สิงหาคมนี้ สมาชิกรัฐสภาพร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศจะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เดินหน้าโครงการชดเชยรายได้เกษตรกรที่ผ่านความเห็นชอบให้หลักการแล้ว คือกำหนดให้รัฐจ่ายชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรที่ขายผ่านสถาบันเกษตรกร หากราคาต่ำกว่าที่กำหนด ซึ่งปัจจุบันราคายางได้ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยหลักเกณฑ์การชดเชย ได้แก่ ราคายางแผ่นดิบคละที่ กก.ละ 60 บาท น้ำยางสด กก.ละ 54 บาท และยางก้อนถ้วย 100% กก.ละ 54 บาท



26 สิงหาคม 2558 หน้า 14

สภาเกษตรกรพังงา ผุดอบรมพัฒนาผู้นำ

นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้โอวาท การอบรมหลักสูตร การพัฒนาลักษณะความเป็นผู้นำ พร้อมด้วย นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หัวหน้า ส่วนราชการ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพังงาจากทุกอำเภอ รวมถึงคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอและระดับ ตำบล ประมาณ 300 คน เข้าร่วม โดยมีวิทยากรในการอบรม คือ รองศาสตราจารย์ บำเพ็ญ เขียวหวาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ที่ห้องประชุม สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดพังงา ตำบลบางแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

โดยการจัดกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน ซึ่ง หลังพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ปาฐกถาพิเศษให้กับ ผู้เข้าประชุม ถึงการปรับตัวและพัฒนาเพื่อรองรับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนไปอีกด้วย



26 สิงหาคม 2558 หน้า 14



■...เก็บตกจากกระทวงเกษตรฯ หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ กรม.ชุดใหม่ลงมาแล้วทั้ง อดีต รมว. เกษตรฯ “ปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา” กับ อดีต รมช.เกษตรฯ “อำนาจ ปะติเส” ได้เข้าสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทวง เพื่อ อำนวยพรให้ อำลาตำแหน่ง อำลาเก้าอี้ รมด. โดยมี ข้าราชการระดับสูงในกระทวงทั้ง อธิบดีกรมต่างๆ เดินทาง มาส่ง ทั้งสองอดีตกรม. งานนี้ อดีตกรม.ปีติพงษ์ ได้จับมือ กับ อดีต รมช.อำนาจ พร้อมได้กล่าวขอบคุณ ข้าราชการ ที่ได้ทำงานร่วมกันมาเกือบ 1 ปี ขณะเดียวกัน หลังกล่าว ขอบขอบคุณบรรดาข้าราชการที่มาส่งแล้ว ยังได้ฝากให้ร่วมกัน เดินหน้าทำงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป...และจากนั้น อดีต รมด.ทั้งสองก็ได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับข้าราชการ อย่าง เป็นกันเอง ก่อนเดินทางไปขึ้นรถส่วนตัวเพื่อกลับบ้าน ระหว่าง นั้น ท่านอดีต รมด.ปีติพงษ์ก็หันมาพูดกับกระบอกข่าวประจำ กระทวงที่มารอส่งทั้งทำว่า “อย่าลืม ช่วงเดือนธันวาคม เจอกันนะ ผมจะเปิดฝักรูที่ทำแล้วๆ บ้านย่านถนนเพชรบุรี ตัดใหม่ ตอนนี้กำลังเตรียมตกแต่ง ทำให้สวยงามอยู่”



ปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

แล้วเดินขึ้นรถออกไปทันที...จากนั้นก็ไปอีกไม่กี่เดือน ใครคิดถึง หรือ อยากพบปะพูดคุยกับ อดีต รมด.ปีติพงษ์ แวะไปพบไป เจอะกันที่ฝักรูของ อดีต รมว.เกษตรฯ ไม่น่าจะจะได้ฟังเพลง และลีลาเล่นดนตรี อีกต่างหากเพราะแ่วว่า อดีต รมด.ปีติพงษ์ เป็นนักดนตรี ตัวยง ฝีมือเล่นก็ตาร์หาตัวจับยากคนหนึ่ง เสียเวลา...ก็อดใจรออีกสักนิด ■■

■...แน่นอนเมื่อไม่มีงานการเมืองในสภา บรรดา อดีต สส.ต้องหากิจกรรม ควันหลังจากกิจกรรมยิ่งใหญ่ Bike

for MOM ปั่นเพื่อแม่ เสร็จสิ้นไปแล้ว แต่ยังมีต่อยอดต่อไป อย่าง เฮียตั้ง-มนตรี ปานน้อยนนท์ อดีต สส.ประจวบคีรีขันธ์ คง เฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และอดีต สส.ประจวบคีรีขันธ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง แรงงาน สมัยรัฐบาล “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” ไปซื้อจักรยาน ยี่ห้อ GTมาปั่น คนละคัน เป็นจักรยานมือสอง จากประเทศ

ญี่ปุ่น คนละ 6,700 บาท เฮียตั้ง พอซื้อเสร็จ ก็ซื้อชุด ถุงมือ หมวก กันน็อก หมวกไปอีก 6,900 บาท นี่ขนาดราคาอุปกรณ์ยังแพงกว่า ราคารถจักรยาน ...และหลังซื้อ เสร็จก็ลองปั่นซ้อมแป็บเดียว 10 กิโล “เฮียตั้ง” คอยเติมปาก ว่า “สบายๆ ไม่เจ็บ ไม่ปวด” แถมตกตอนขึ้น ก็เปลี่ยนชุด ลงปั่นลุยอีกรอบ...แค่นี้ได้ฟิตร่างกายบ้างก็โอเค...แต่ตลอด ช่วงที่ผ่านมา “เฮียตั้ง” เล่าว่า “ทุกวันนี้ถึงไม่มีตำแหน่ง อะไร งานก็หนักปกติ เพราะที่พื้นที่ไม่ได้เด็ดขาด และเวลาลงพื้นที่ชาวบ้านก็ยังเรียกท่าน สส.ๆ เหมือน เดิม จะเรียกยังไง ก็ตามใจเขา แต่พอเขาพยายามจะถาม เรื่องราวการเมืองก็ต้องรีบปฏิเสธ คอยเรื่องอื่นหรือให้ร้อง เพลงดีกว่า..เพราะยังไม่มียะไรแน่นอน...”...ยังสถานการณ์ ทุกวันนี้ อนาคตจะเป็นอย่างไร ไม่รู้ แต่คนที่เคยเป็นผู้แทนฯ หรือสส. ไม่มีใครทิ้งพื้นที่ เพราะถ้าทิ้งพื้นที่เมื่อไหร่ หรือ ขาลอย ไม่คิดพื้นที่ ถ้ามีเลือกตั้งเมื่อไหร่ ก็มีหวังหลุดจาก เก้าอี้สูง...■■



มนตรี ปานน้อยนนท์ เฉลิมชัย ศรีอ่อน



26 สิงหาคม 2558 หน้า 13



จับตา...อดีตมือฉัตร

เริ่มต้นการทำงานกันแล้ว คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ “ประยุทธ์ 3” หลังเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณเรียบร้อย จาก 33 รัฐมนตรีนำโดยนายกฯประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็มีทั้งรัฐมนตรีเก่าที่อยู่ในตำแหน่งเดิม รัฐมนตรีเก่าที่สลับไปอยู่ตำแหน่งใหม่ และรัฐมนตรีใหม่เข้ามาเสริมทัพอีกนับสิบคน ส่วนคนเก่าที่ถูกปรับออก 11 คน ส่วนใหญ่ถูกดึงไปทำหน้าที่ใหม่เป็นที่ปรึกษารัฐบาล เพื่อรักษาน้ำใจไว้ แต่ก็ยังมีบางคนที่ไม่ขอรับตำแหน่งใหม่นี้ จะเพราะจอน ไม่พอใจ หรือมีเหตุผลใด ก็สุดแต่จริตของแต่ละคนไป

บรรทัดนี้ก็ต้องขอต้อนรับอีกครั้งกับรมว.เกษตรและสหกรณ์คนใหม่...พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ที่สลับย้ายมาจากรมว.พาณิชย์ ไม่ผิดจากที่คาดหมายกันมาตลอด เพราะเคยเข้ามากำกับดูแลงานกระทรวงเกษตรฯตั้งแต่ช่วงแรกๆ ที่ คสช.-คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เข้ายึดอำนาจการบริหารประเทศ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ จะเป็นผู้ดูแลสั่งงานกระทรวงเกษตรฯอย่างเบ็ดเสร็จ เด็ดขาด เพราะได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี้แต่เพียงผู้เดียว ไม่มีรัฐมนตรีช่วยมาแบ่งปันอำนาจหน้าที่ แต่แน่นอนด้วยขอบข่ายงานอันกว้างขวางและมีความสำคัญมาก จะต้องดูแลพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งประเทศ ซึ่งกำลังเผชิญปัญหาวิกฤติมากมาย จึงต้องอาศัย “ทีมงาน” ที่มีประสิทธิภาพจริงๆ ทั้งทีมงานของตัวรัฐมนตรีเอง ค่อยเป็นมือไม้ดำเนินการให้ และทีมงานข้าราชการประจำที่จะเป็นกำลังสำคัญผลักดันงานออกมาให้เป็นผลสำเร็จ

มีบทเรียนมากมายจากอดีตรมว.เกษตรฯคุณปดิพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ที่เพิ่งพ้นตำแหน่งไป ซึ่งสื่อต่าง ๆ รวมทั้งผมเอง และหน้าเกษตรของ “แนวหน้า” แห่งนี้ ได้เคยสะท้อนไว้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องของ “ทีมงานที่ปรึกษารัฐมนตรี” แทนที่จะเข้ามาช่วยทำงานแก้ไขปัญหาให้ดี กลับกลายมาเป็นตัวปัญหาเสียเอง ตลอดจนการจัดทัพข้าราชการประจำที่ปล่อยให้ “กวนชื้อ” เหล่านี้เข้าแทรกแซงการแต่งตั้ง ได้คนที่ไม่เหมาะสม ผลักดันงานไม่ได้ ทำให้ผลงานกระทรวงเกษตรฯที่ผ่านมา ไม่ประสบความสำเร็จที่น่าพอใจนัก กลายเป็นแรงกดดันสำคัญที่ทำให้การปรับกรม.ครั้งนี้ มีการเอารัฐมนตรีเกษตรฯเดิมออกหมดทั้ง 2 คน

ก็หวังว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ จะมีข้อมูลและรับรู้บทเรียนเหล่านี้เป็นอย่างดี เพื่อมิให้ก้าวพลาดซ้ำรอย จนสร้างความผิดหวังให้กับสังคมส่วนรวมและแวดวงเกษตรที่จับตามองตามดูอยู่

นอกจากนั้นกระทรวงเกษตรฯถือเป็น 1 ในกระทรวงด้านเศรษฐกิจสำคัญ ต้องทำงานร่วมกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ได้ผู้นำคนใหม่คือรองนายกฯสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ พร้อมรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนใหม่เกือบหมด เน้นทีมงานสายตรงนายสมคิดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะกระทรวงการคลังที่ได้นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เป็นขุนคลังคนใหม่ กระทรวงพาณิชย์ที่แมนางอภิรดี ตันตราภรณ์ จะเป็นคนเก่าที่เลื่อนชั้นจากรัฐมนตรีช่วยขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการ แต่ก็เสริมคนใหม่ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นรัฐมนตรีช่วย เป็นต้น

แนวทางการทำงานทีมเศรษฐกิจใหม่เป็นที่แน่ชัดว่า จะเปลี่ยนแปลงไปจากทีมเก่าที่นำโดย ม.ร.ว.ปรีดิยาทร เทวกุล ซึ่งถูกปรับออกไป โดยมีการเปรียบเทียบกันว่า สได้ผลการทำงานของ หม่อมอ้อย เป็นแบบอนุรักษนิยม เน้นวางรากฐานให้มั่นคง ปฏิรูปในระยะยาว ขณะที่สได้ล้นนายสมคิดเป็นนักการตลาด เน้นทำงานเป็นทีม เรียกว่าความเชื่อมั่น จึงหวังผล

นโยบายระยะสั้นมากกว่า

วันแรกของการเข้าทำงาน นายสมคิดประกาศแล้วว่า ได้เตรียมมาตรการระยะสั้นเพื่อช่วยเหลืออดีตเงินกู้คนรากหญ้า จะเสนอเข้าครม.เร็ว ๆ นี้ โดยชี้ว่า ปัญหาเศรษฐกิจซบเซาเวลานี้ มาจาก 2 สาเหตุคือ 1.ปัจจัยภายนอก จากภาวะเศรษฐกิจโลก และ 2.ปัจจัยภายใน ที่ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ กำลังซื้อคนรากหญ้าจึงไม่ค่อยเพียงพอ ทำให้อำนาจซื้ออ่อนแอ เกิดปัญหาความไม่เชื่อมั่น ทั้งมีข่าวเศรษฐกิจไม่ได้ออกมาตลอดเวลา ทำให้การลงทุนในประเทศไม่ขยับเท่าที่ควร

“ผมอยากให้เราเชื่อมั่นในพื้นฐานและศักยภาพของประเทศ รัฐบาลจะเร่งแก้จุดอ่อน และสร้างรากฐานสำหรับอนาคต ดังนั้นจึงเรียนนายกฯไปว่า ในระยะสั้นจะทำอย่างไรที่จะลงไปช่วยเหลือรากหญ้า โดยเฉพาะเกษตรกรในต่างจังหวัด ให้เศรษฐกิจพื้นฐานขับเคลื่อนได้ ซึ่งมีมาตรการที่พร้อมกันอยู่ จะเสนอเข้าครม.ให้เร็วที่สุด จะประทั่งให้กิจกรรมเศรษฐกิจท้องถิ่นและภูมิภาคขับเคลื่อนไปได้ ช่วยทำให้เศรษฐกิจโดยทั่วไปเริ่มหมุนได้”

ยังมีรายละเอียดที่นายสมคิดแถลงไว้ น่าสนใจอีกเยอะ ไปหาอ่านจากข่าวได้ แต่ที่ผมอยากเน้นตรงนี้คือ นโยบายต่อคนรากหญ้าและเกษตรกร โดยเฉพาะเรื่องราคาดอกผลไม้ เชื่อว่า จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและอาจทำให้มีการปรับนโยบายแทรกแซงราคาอีกครั้ง ต้องจับตาดูอย่างยิ่ง รวมไปถึงบทบาทรมว.เกษตรฯของพล.อ.ฉัตรชัยที่จะเข้ามาหนุนเสริมเรื่องเช่นไร

แทรกแซงอย่างไรให้เหมาะสม ไม่ให้กลายเป็นประชานิยมผลาญชาติขึ้นอีกก็ต้องตามดูต่อไป

สาโรช บุญแสง



26 สิงหาคม 2558 หน้า 1, 8 (1)

ต้นตอง 5 ปลัดกระทรวง

บิ๊กตุ๋นจัดทัพบก. เต็งฟ้าผ่า 'ชาลิต' พ้นจากเกษตรฯ

“ประยุทธ์” ชักธงรบ นักการเมืองชูคว่ำ รธน. ลั่นไม่มีสิทธิเสนอความเห็น ชัดกลับบางคนมีคดี ยังกล้าออก

ต้นตอง □ ต่อจากหน้า 1

มาพูด ลั่นแรงมาต้องแรงกลับ กร้าวคนมีชนกอย่าปฏิเสศกฎหมาย ขู่อย่าขึ้นนำประชาชนปมลงมติรับรธน. ลั่น พวกบอกไม่ลงสมัครเลือกตั้งขอให้รักษาคำพูด “บรรศักดิ์” ไม่ถึงवलผลโหวตรธน.เชื่อ “สปช.” ใช้วิจารณ์ญัตติตัดสินใจ ด้าน “บรรเจิด” แจง “คปป.” ทำตามเจตนารมณ์ “คสช.” ส่วน จตุพร” ทำ สปช.-ทุกพรรคพูดให้ชัดเจนคำว่าหรือไม่คว่ำร่างรธน. หลัง 6 ก.ย. เตรียมทำหนังสือชี้แจงและร่างรัฐธรรมนูญแจงสปช. “อภิสิทธิ์” ออกโรงคืนสปช.คว่ำร่างรธน. ชี้หากปล่อยให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายแน่นอน “บิ๊กตุ๋น” จัดทัพ “บิ๊กขรก.” รับ ประยุทธ์ 2 ต้นตอง 5 ปลัดกระทรวง “สุวมา” นั่งปลัดฯ.-สมชัยคุม ก.คลัง ขณะที่ “ชาลิต” โคนแดงฟ้าผ่า พ้นปลัดฯ. เผยปมทุจริตล้าไยปี 47 นายฯทำซัชมรด.ใหม่ ในกรม. ร่วมทำงาน จับเคลื่อนนโยบาย ให้ต่อเนื่อง เห็นผลงานจับต้อง

ได้ และเป็นรูปธรรม ชันทูลเกล้าฯ โศทพาร เชน้องชายเป็นผบ.หรือไม่เป็น ก็ไม่เคือคร้อน

□ “บิ๊กตุ๋น” ชักธงรบหมู่กรม.

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. เวลา 08.10 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะรัฐมนตรี (ครม.) “ประยุทธ์ 3” ได้ร่วมกันถ่ายรูปบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยการถ่ายภาพหมู่ในครั้งนี้ขาดเพียง พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายารมว.ยุติธรรม ซึ่งติดภารกิจที่ประเทศเวียดนาม

□ ให้ “อำนาจ” ประสานงาน

ก่อนการประชุมครม. ที่บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 กระทรวงสาธารณสุขได้นำคณะและองค์กรภาคีเครือข่ายเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ขณะเดียวกันนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสมัชชาสถาบันเกษตรกรรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) นำผู้นำเกษตรกรรประมาณ 80 คน (จาก 64 จังหวัดทั่วประเทศ) เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อขอขอบคุณที่รัฐบาลผ่าน พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ นายบุญส่ง นันทอง ตัวแทนสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยและกลุ่มสมัชชาสถาบันเกษตรกรรชาวสวนยางฯ ได้ยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาล โดยขอให้ชดเชย

รายได้เกษตรกรรที่ขาดทุนจากการขายยางพารา และขอให้นายอำนาจ ประดิเส อธิบดีกรมฯ.เกษตรและสหกรณ์ มาช่วยประสานงาน เพื่อเป็นที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรี ด้านยางพารา

□ เดินหน้าเร่งแก้ปัญห

พล.อ.ประยุทธ์ ได้ยืนยันกับกลุ่มเกษตรกรรถึงข้อเรียกร้องที่ให้นายอำนาจ มาช่วยประสานงาน ว่า นายอำนาจอาสาอยู่แล้ว โดยทางกลุ่มสหพันธ์ชาวสวนยาง ได้ให้กำลังใจพร้อมมอบให้นายกฯ สู้ๆ ให้ฟ้าฟื้นอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ พร้อมระบุว่า การมาวันนี้ไม่ได้เรียกร้องอะไร แต่มาให้กำลังใจและขอบคุณ โดย พล.อ.ประยุทธ์ ก็ได้กล่าวขอบคุณ พร้อมระบุว่า เรื่องสวนยางพารา นั้น กระทรวงเกษตรฯดูแลเต็มที่ โดยยึดหลักกฎหมาย ทั้งนี้ตนได้ให้นโยบายไปแล้วว่าเราต้องเร่งแก้ปัญหา ส่วนเรื่องปัญหาขยะต่าง ๆ ก็ได้สั่งการให้เร่งแก้ปัญหา จะปล่อยให้กรรบ้านกรรเมืองไปทำไม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มตัวแทนเกษตรกรร โดยเฉพาะชาวสวนยางพารา ได้เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งนายกฯ พร้อมทั้งได้มอบพระพุทธรูปจำลองและดอกกุหลาบเพื่อให้กำลังใจ จากนั้นนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ นำหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “Lanna Expo 2015” โดยนายกฯ ได้ร่วมเขียนลายบนร่มกระดาษสาที่นำมาจัดแสดง ข้อความระบุว่า



สมชัย สัจวงษ์
ว่าที่ปลัดฯคลัง



สุวมา สุวรรณจู่
ว่าที่ปลัดฯยุติธรรม



อาทิชัย วุฒิโคโร
ว่าที่ปลัดฯอุตสาหกรรม



ม.อ.ปุนทริก สมิต
ว่าที่ปลัดฯแรงงาน



ชาติชาย กิพย์สุนาวี
ว่าที่ปลัดฯคมนาคม



26 สิงหาคม 2558 หน้า 1, 8 (2)

“Stronger Together Our Home Our Country” พร้อมระบุว่า ขอให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนเริ่มนั้น คนจีนชอบลายนักธุรกิจขอพัฒนาภายใน ส่วนสถานการณ์โดยรวมของประเทศอย่าให้แย่ลงไปกว่าเดิม

□ ทำงานหนักกว่าเดิม

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวก่อนเข้าวาระการประชุม ครม. ว่าต้องปรับการทำงานให้ต่อเนื่องและขับเคลื่อนต่อไป โดยครม.ชุดนี้จะเหนื่อยกว่าช่วงที่ผ่านมา เพราะเป็นช่วงรอยต่อที่ต้องทำทุกอย่างให้จับต้องได้และเป็นรูปธรรม จึงต้องช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายใหม่ ตามแนวทางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างไรก็ตามยินดีและขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ ด้วยการตอบรับเป็นรัฐมนตรี ร่วมทำงานในครม.ชุดนี้ เพราะไม่ใช่เรื่องง่าย ที่จะหาบุคลากรมาร่วมในครม. ช่วงนี้ โดยเฉพาะระยะแรกที่มีความไม่มั่นใจว่า รัฐบาลจะอยู่ได้แค่ไหนอย่างไรแต่ที่อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะประชาชนยอมรับและให้อิโภาส

□ อ่อนอย่าเพิ่งหวังดี

พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ นัดแรกว่า ได้มอบนโยบายการทำงานให้ต่อเนื่องจาก ครม.ชุดที่ผ่านมา ซึ่งต้องการให้เรียกว่าเป็น ครม.ชุด 2 โดยก่อนหน้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยเพิ่มเติมเท่านั้น ซึ่ง ครม.ชุดนี้จะต้องขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรม และชัดเจนมากขึ้น โดยต้องขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ โดยหลายอย่างต้องได้ข้อยุติที่ชัดเจนภายในปี 2559 ให้ได้ตามโรดแมป ทั้งนี้สิ่งที่ตนเน้นในด้านเศรษฐกิจนั้นตรงกับที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี คิดไว้ คือเรื่องการเร่งสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เรื่องการค้า และการลงทุน ซึ่งหลายประเทศพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาล อย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนให้กำลังใจรัฐมนตรีชุดใหม่ อย่าเพิ่งคิดถึงกัน

□ ทูลเกล้าฯ โฆทหา

พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวถึงการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) คาใหม่ หลังจาก พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ อดีตประธาน คตร. ไปดำรงตำแหน่ง รมว.พลึงงานว่าอยู่ระหว่างให้เสนอชื่อมา ซึ่งต้องเป็นคนที่รู้เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งน่าจะเป็นทหาร

พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวถึงการทูลเกล้าฯ บัญชีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพล ประจำปี 2558 ว่า ได้ทูลเกล้าฯ ไปแล้ว ส่วน พล.อ.ปริชา จันทร์โอชา ผ.ช.ทบ. ในฐานะน้องชาย จะเป็นหรือไม่เป็น ผ.ช.ทบ. ก็ไม่เป็นไร คนไม่เคียดร้อนอะไร

□ ใครเป็นไม่เคียดร้อน

“น้องผมเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่เป็นไร ผมไม่เคียดร้อน ขอสื่ออย่าทำให้เกิดความวุ่นวาย น้องชายผมเป็นได้หมด เพียงแต่สถานการณ์ขณะนี้ควรจะเป็นอย่างไร ใครอาวุโสตรงไหน ทุกคนรู้ตัวอยู่แล้ว อย่างกังวลว่าเป็นน้องผม ผมเคยพูดเป็นเบื้องหลังใครบางคน แต่ยังไม่ได้ออกว่าเขาจะเป็น เพราะเป็นเรื่องของคณะกรรมการที่เสนอขึ้นมา ผมเห็นด้วย ผมก็เซ็นกลับไป เรื่องก็จบ ไม่มีปัญหา จะตั้งใครก็ต้องฟัง แต่ถ้าผมทำในสิ่งที่ไม่ดี มีผลก็ตาม เหมือนกับที่ผมมาขึ้นตรงนี้ เพราะคนอื่นเขาทำในสิ่งที่แก้ปัญหาไม่ได้” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

□ ชงตั้งรปลัดกระทรวง

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมครม.ถึงการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง อาทิ 1.ครม.เห็นชอบแต่งตั้งนางสาวสุภาวดี สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม 2.นายอาทิตย์ วุฒิกะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3.นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี รองปลัดกระทรวงคมนาคม ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม 4.ม.ล.ปทุมทริภักดิ์ สมิติก อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน 5.นายสมชัย สัจจะพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังเพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นต้นไป

□ แต่งฟ้าผ่า “ปลัดกษ.”



ขณะที่คำสั่งให้นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง ซี 11)

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ตามข้อ 1 วรรคสามของคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 16/2558 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2558 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุของทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว อย่างไรก็ตามก่อนหน้านั้นนายชวลิต ได้ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งมูลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องทุจริตรับจ้างล่าโซ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการสูงสุด กับ ป.ป.ช.ที่มีการตั้งคณะทำงานร่วมกันพิจารณาโดย นายชวลิตอยู่ระหว่างการเดินทางไปตรวจดูงานจัดแสดงงานเอกซโปแสดงนวัตกรรมภาคเกษตรของไทย ที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์

□ “ชวลิต” ย้ายตามวาระ

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ได้โทรศัพท์ทางไกลมาจากเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หลังจากเห็นข่าวโยกย้ายลงในเว็บไซต์เดลินิวส์ ซึ่งแจ้งกรณีโอนปลัดกลางอากาศ ว่ากรณีคดีรับจ้างล่าโซ ปี 47 อัยการได้สั่งไม่ฟ้องเรียบร้อยแล้วมันจบไปแล้ว ส่วนการโยกย้ายเป็นเรื่องธรรมดาโดนปรับเปลี่ยนไม่คิดปดอะไร ไม่มีอะไรพิเศษ ไม่ใช่อินยัยเพราะเรื่องนี้ ถ้าคนจะคิดว่าจะโยกย้ายเพราะทุจริตจะเสียหายหมด ย้ายตามวาระปกติ ปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม ไม่มีเหตุอะไรอื่น

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยถึงบุคคลที่คาดว่าจะมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรฯ คนใหม่ ที่มีกระแสค่อนข้างแรงในขณะนี้คือ นายวิมล จันทร์โรย รองปลัดกระทรวง ซึ่งมีดีกรีเป็นถึงนักเขียนทฤษฎีดินที่ได้รับการสนับสนุนจากนายสมพล เกียรติ



26 สิงหาคม 2558 หน้า 1, 8 (3)

ไพบุณย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี รวมทั้งนายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดฯ ซึ่งได้รับการยอมรับจากข้าราชการมาก

□ ป้าเปรมเปิดบ้านรับพร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 26 ส.ค. เวลา 09.00 น. พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษจะเปิดบ้านพักสี่เสาเทเวศร์ ให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. นำ กรม. พร้อมกับผบ.เหล่าทัพ เจ้าอวยพร วันคล้ายวันเกิดครบรอบ 95 ปี ภายในบ้านพักฯ

ด้าน พล.ท.พิษณุ พุทธรังศรี หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ กล่าวว่า สำหรับสุขภาพของ พล.อ.เปรมในขณะนั้น ขอให้รอดูวันที่ 26 ส.ค. จะเห็นเอง

□ บิ๊กตุ๋นเดินหน้าปฏิรูป

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวถึงกรณีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในวันที่ 6 ก.ย.นี้ ว่า ร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ผ่าน คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ที่ตั้งขึ้นมา 200 คนก็จะนำประเด็นจากพิมพ์เขียวมาว่า สิ่งใดทำได้หรือไม่ และต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ด้วย เพราะต้องออกเป็นกฎหมายว่าจะต้องปฏิรูปอะไรบ้าง จึงขออย่ากังวลในเรื่องนี้ ได้เร่งรัด ครม.ชุดปัจจุบัน และส่งการไปทุกกระทรวง ให้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนให้เร็วขึ้น แต่อะไรที่ซับซ้อน เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ซึ่งเรื่องการบริหารจัดการใหญ่ ๆ ก็ต้องออกเป็นกฎหมายและส่งผลให้ได้

□ ทำพวกไม่ลงเลือกตั้ง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงกรณีที่มีนักการเมืองออกมาเสนอให้ สปช.คว่ำร่างรัฐธรรมนูญ ว่า “ก็แล้วแต่ เขาไม่มีสิทธิมาเสนอ สื่อจะไปขยahkanมาให้เขาทำไหม เขามาเที่ยวข้องอะไรกับกระบวนการในวันนี้นักการเมืองไม่เกี่ยวข้อง ที่ให้พูดนี้ที่เก่งแล้ว ปกติไม่ควรให้พูดด้วยซ้ำ พวกมีคดีหลายคนยังออกมาพูด คดีความที่มีเยอะแยะไปหมดกลับไม่กลัวอะไรสักอย่าง ในเมื่อคนเหล่านี้พูดแรงกับผม ผมก็ต้องแรงกลับ แล้วอย่าปฏิเสธกฎหมายที่แล้วกันเวลาโดนดำเนินคดี อย่างมาเรียกร้อง

โววาย ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ผิดก็คือผิด เพราะที่ทำตัวของตนเอง” เมื่อถามว่า จะห้ามไม่ให้มีการเมืองออกมาพูดหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับการลงมติร่างรัฐธรรมนูญใช้หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “ไม่ถึงกับห้าม แต่เมื่อถึงเวลาตนจะจัดการเอง วันนี้ต้องสอนให้ประชาชนคิด ไม่ให้ใครมาชี้นำ

“หลายคนบอกว่าจะไม่ลงเลือกตั้ง ก็ดี ลืออย่างเดียวกัน วันหน้าถ้าทำพูดตัวเองไว้ด้วยว่าจะไม่ลงรับเลือกตั้ง มันก็เอาไว้ด้วยในประวัติศาสตร์ พูดแล้วต้องทำตามนั้น ผมไม่ได้ขัดแย้ง โดยโรคเมื่อก่อนยังเป็นอยู่อย่างนั้น” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

□ “วิษณุ” เอาจคปป.

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์ถึงคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ (คปป.) ในร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 260 ที่หลายฝ่ายกังวลในขณะนี้ว่า มองว่ารัฐบาลมีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินเพราะเป็นหน้าที่ของรัฐบาล ขณะที่ คปป.ไม่มีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดิน คปป.จะสามารถใช้อำนาจได้คือเมื่อเกิดวิกฤติอย่างถึงที่สุดเท่านั้น

ต่อคำถาม กรณีนายอุดม เพ็องพุง สปช. ในฐานะกมธ.ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สปช. ที่ตั้งข้อสังเกตว่า ร่างรัฐธรรมนูญที่กรม.ยกร่างฯ ส่งให้ สปช. อาจยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะยังไม่เขียนคำปรารภ นายวิษณุ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญว่าพูดเกล้าฯ ก็ประมาณเดือน ก.พ. ฉะนั้นหากเขียนในวันนี้จะนำไปใช้เหตุการณ์ตอนนั้นไม่ได้ เมื่อถามว่าหากสปช.บางส่วนส่งประเด็นเรื่องคำปรารภให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ จะทำให้สปช.ต้องเลื่อนโหวตรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า “ไม่สามารถเลื่อนได้ อย่างมากต้องไม่เกินวันที่ 7 ก.ย. นี้

□ ปชป.แจงคว่ำรธน.

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีที่ สปช.บางคนส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เนื่องจากไม่มีคำปรารภ ว่า คิดว่าไม่ควรนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นหลัก ออกให้ดูเนื้อหามากกว่า โดย

พรรคประชาธิปัตย์และตนขอให้สปช.คว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะดูสาระของรัฐธรรมนูญ มีการใส่เรื่องคปป.อย่างกระชั้นชิด จะเกิดเป็นการสร้างปัญหารัฐธรรมนูญ เกิดความขัดแย้งในอนาคตเพราะเป็นปัญหาต่อระบอบประชาธิปไตย หากคสช.ยังไม่ปล่อยให้ไปสู่การเลือกตั้งบ้านเมืองจะกลับไปสู่ความวุ่นวายอย่างแน่นอน

□ หวั่นชนวนเหตุขัดแย้ง

“สิ่งที่เขียนในรัฐธรรมนูญไม่ได้บอกว่าการปฏิรูปคืออะไร ที่ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ และมีบทบัญญัติบังคับรัฐบาลได้ หากมีการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมแบบเคยเกิดขึ้น หลังรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้แล้ว เสนอนิรโทษกรรม รัฐบาลและสภาฯก็ขัดไม่ได้ รวมทั้งการปฏิรูปตำรวจหากถูกตีกลับหมด ทั้งการเสนอเป็นกระทรวงตำรวจ ถ้ารัฐบาลจากการเลือกตั้งอยากปฏิรูป และเห็นว่าแนวทางนี้ไม่ใช่การปฏิรูปตำรวจการปฏิรูปจะไม่เกิดขึ้นอีก มีแต่จะขัดแย้งกันมากขึ้น ในขณะที่คปป.ก็จะขัดขวางเพราะกระทบต่อตัวเอง แล้วใช้อำนาจที่มีมาบังคับซึ่งจะยิ่งเกิดความขัดแย้งมากขึ้น” นายอภิสิทธิ์ กล่าว

□ พท.อวยพร“เต็ง”

ที่ทำการพรรคชาติไทยพัฒนา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ รัชการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และแกนนำพรรคเพื่อไทย ได้นำกระเช้าดอกไม้เข้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังครบรอบ 88 ปีของนายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ยังได้เป็นตัวแทนมอบกระเช้าดอกไม้ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และกระเช้าดอกไม้ของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี อวยพรวันเกิดนายบรรหารด้วย ซึ่งนายบรรหารกล่าวว่า ขอเอาใจช่วย พ.ต.ท.ทักษิณ ให้มีโอกาสได้กลับมาโดยสวัสดิภาพ ทั้งนี้ นายบรรหาร ได้กล่าวขอบคุณทุกคน พร้อมมอบไฟฉายให้เป็นของที่ระลึก โดยได้กล่าวกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ว่า “ให้นายกรัฐมนตรีเอาใจเป็นทางส่องสว่าง”

□ ไม่กลัววิพากษ์รธน.

นายบรรหารให้สัมภาษณ์ถึงร่าง



26 สิงหาคม 2558 หน้า 1, 8 (4)

รัฐธรรมนูญว่า ไม่ได้อ่านแม่แต่มาตราเดียว จะออกมาอย่างไรก็ให้ปล่อยไป ถ้ามีการประกาศใช้ก็ต้องปฏิบัติตาม ถ้าพูดหรือวิจารณ์อะไรไปก็เกรงว่า นายบรรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญจะไม่สบายใจ นักการเมืองขุ่นมากก็ไม่ได้ เดี่ยว คสช.ก็เล่นงานเอาเมื่อถามว่า จะฝากให้ทุกฝ่ายพิจารณาเรื่องการเมืองอย่างไร นายบรรหาร กล่าวว่า การเมืองบ้านเรา จะเรียกว่าเดินหน้าหรือถอยหลังก็ตอบไม่ได้ ของเรามันเดินไปแล้วก็ถอยมา ก็อยู่กันอย่างนี้จะให้ทำอะไร ตนอายุมากแล้วไม่สนใจแล้ว คราวหน้าก็ไม่ลงเลือกตั้งแล้ว เมื่อถามต่อว่า ถ้าแบบนี้ถูกพรรคก็หายหมด นายบรรหาร กล่าวว่า ไม่หาย คนก็ยังอยู่ ยังกุมบังเหียนอยู่จะหายไปไหน

ด้าน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงร่างรัฐธรรมนูญว่า การที่เราไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นประชาธิปไตยก็ทำให้บ้านเมืองหยุดชะงัก ในฐานะที่ตนมาจากการเลือกตั้งเราก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้ร่างรัฐธรรมนูญนี้

□ รอดตามทะเบียนรถ“ปู”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แกนนำของทั้ง 2 พรรคได้ปิดห้องเพื่อพูดคุยหารือกันอยู่นานกว่า 30 นาที โดยได้สอบถามสารทุกข์สุกดิบ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น ส่งเสียงหัวเราะกันอย่างครื้นเครง ทั้งนี้การเดินทางมาที่ทำการพรรคชาติไทยพัฒนาของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ในครั้งนี้ เป็นที่จับตาของสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป โดยได้ให้ความสนใจหมายเลขทะเบียนรถยนต์ที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ นั่งมาเนื่องจากเห็นได้ให้โชคมาหลายครั้งแล้ว โดยในวันนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้ นั่งรถตู้โพล์สวาแกน สีเทาเข้ม เลขทะเบียน ฮพ 3621 กรุงเทพมหานคร.

26 สิงหาคม 2558 หน้า 4

IN BRIEF

บิกตูให้สมคิดเร่งทำเมืองยางพารา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ช่วยดำเนินการเรื่องการสร้างเมืองยางพารา หรือ Rubber City ที่มีดำริไว้นานแล้ว โดยเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้รวดเร็วในสมัยนี้ ถ้าเราทำเมืองยางพาราได้ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ จะทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจแข็งแรง



26 สิงหาคม 2558 หน้า 10



คลมนัส กาเจ

จุดเด่นของพันธุ์ทนแล้ง

เมื่อวันพุธที่แล้วพูดถึงยางพาราพันธุ์ใหม่ที่ทนแล้ง หรือเรียกรวมๆ ว่า พันธุ์ยางพารา เหมาะกับพื้นที่ปลูกในพื้นที่ที่แห้งแล้ง สามารถปลูกได้ในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนน้อยกว่า 1,600 มม.ต่อปี หรือฝนทิ้งช่วงได้ 3-5 เดือน มี 2 สายพันธุ์ด้วยกันคือพันธุ์ “RRIT 3604” และ RRIT 3906 เหมาะกับภาคอีสาน หรือยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 3604 เกิดจากการผสมระหว่างพันธุ์แม่ PB235 และพันธุ์พ่อ RRIM600

มีลักษณะเด่นของยางพาราพันธุ์ “RRIT 3604” คือ ให้ผลผลิตเนื้อยางแห้งสูงตั้งแต่เริ่มเปิดกรีดปีแรกและให้ผลผลิตสูงในปีต่อมา โดยมีผลผลิตต่อต้นในแต่ละครั้งที่กรีด เฉลี่ย 9 ปีกรีด เท่ากับต้นละ 52.4 กรัม/ครั้งกรีด และให้ผลผลิตน้ำยาง 9 ปีกรีด เฉลี่ยปีละ 392 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบกับ RRIM 600 ที่ปลูกในแปลงทดสอบเดียวกันร้อยละ 119 ทั้งยังมีการเจริญเติบโตในระดับดีด้วย คือมีขนาดรอบลำต้นเมื่ออายุ 15 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ 70.4 เซนติเมตร โตกว่าพันธุ์เปรียบเทียบกับ และมีขนาดลำต้นสม่ำเสมอภายในแปลงดี ทำให้มีต้นเปิดกรีดได้ในปีแรกสูง

ส่วนพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 3906 หรือ RRIT 3906 เกิดจากการผสมระหว่างพันธุ์แม่ RRIC121 กับพันธุ์พ่อ RRIC 7 มีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตเนื้อยางแห้งสูงมากตั้งแต่เริ่มเปิดกรีดปีแรกและให้ผลผลิตสูงในปีถัดมาเช่นกัน โดยมีผลผลิตต่อต้นในแต่ละครั้งที่กรีด เฉลี่ย 7 ปีกรีด เท่ากับต้นละ 66.4 กรัม/ครั้งกรีด และให้ผลผลิตน้ำยางเฉลี่ย 7 ปีกรีด เท่ากับไร่ 458 กิโลกรัม/ปี สูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบกับ RRIM 600 ร้อยละ 386

ขณะเดียวกันยางพันธุ์นี้ ยังมีการเจริญเติบโตในระดับดี โดยมีขนาดรอบลำต้นเมื่ออายุ 12 ปี เฉลี่ย 51.5 เซนติเมตร ซึ่งโตกว่าพันธุ์เปรียบเทียบกับร้อยละ 4

คุณกรรณิการ์ วีระวัฒนสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา กรมวิชาการเกษตร เคยแนะนำในการปลูกยางพาราว่า การที่จะเพิ่มศักยภาพการผลิตยางพาราในเขตปลูกใหม่ เพื่อให้ได้ผลผลิตน้ำยางเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรจำเป็นต้องเลือกใช้พันธุ์ยางที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีปริมาณน้ำฝนน้อย มีช่วงแล้งยาวนานกว่าภาคใต้ ขณะที่ดินยังมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำกว่าด้วยการใช้พันธุ์ยางพาราที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกนั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เกษตรกรได้ ซึ่งยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 3604 และพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 3906 ถือว่ามีศักยภาพเหมาะสมกับพื้นที่ที่แห้งแล้ง ทางกรมวิชาการเกษตรได้เตรียมแผนผลิตกิ่งตายางทั้ง 2 พันธุ์ที่วางนี้ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่สนใจใช้พันธุ์ยางพันธุ์นี้ในอนาคต

นอกจากนี้กรมวิชาการเกษตร ยังมีแผนดำเนินการวิจัยต่อยอดและทดสอบการปรับตัวของยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 3604 และพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 3906 ในระดับแปลงเกษตรกร และวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติต่อต้นยาง อาทิ การใส่ปุ๋ย และการกรีด ซึ่งเกษตรกรมีวิธีปฏิบัติแตกต่างกับหลักวิชาการ รวมทั้งวิจัยต่อยอดเกี่ยวกับความต้านทานโรคต่างๆ อาทิ โรคใบร่วงราแป้ง โรคใบจุดก้างปลา และโรคไฟทอปธอร่า เป็นต้น”

สนใจยางพาราพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่แห้งแล้ง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร โทร.0-2579-7557-8 หรือศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา โทร.0-3813-6225-6 และ ศูนย์วิจัยยางหนองคาย โทร.0-4249-0924 ครับ!



26 สิงหาคม 2558 หน้า 3

‘บิกตุ’ **สั่งสร้างเมืองยาพารา ‘Rubber City’** **เสริมแกร่ง ศก.-ยกคุณภาพชีวิตเกษตรกร**

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีที่พี่น้องชาวเกษตรกรยางพาราที่มาขอคุณรัฐบาลผ่าน พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ว่า ตนได้ชี้แจงกับสมาชิกสภาสวนยางไปว่า รัฐบาลได้พยายามดูแลสินค้าเกษตร การประชุมร่วมไตรภาคี ระหว่าง 3-4 ประเทศที่ผลิตยางพารา และข้อสำคัญ ตนได้มอบหมายให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ ช่วยดำเนินการ เรื่องการสร้างเมือง หรือ Rubber City ที่ตนมีดำริไว้ก่อนแล้วโดยเชื่อว่าเกิดขึ้นได้รวดเร็วในสมัยนี้ ถ้าเราทำเมืองยาพาราได้ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ และมีผู้ร่วมลงทุนไม่ว่าจะเป็นเอกชน หรือใครก็ได้มาประมูลแข่งขันกัน ไม่ได้ขัดข้องอะไร เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจแข็งแรง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า เรื่องข่าวไร่ ชาวนาภาคการเกษตร เราได้ทำไปหลายเรื่อง ที่ผ่านมารัฐบาลก่อนๆ จะเห็นว่าทุกคนมีความพอใจในระยะหนึ่ง สุดท้ายก็กลับมาร้องเรียนใหม่เหมือนเดิม นั่นเพราะไม่ได้แก้เรื่องโครงสร้าง แต่วันนี้โครงสร้างเรื่องการค้า ใช้ง่าย และต้นทุนการผลิตก็ทำอยู่ เพียงแต่ว่าต้องใช้เงินมหาศาล เช่น วันนี้เราได้เรื่องเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย เครื่องจักร และเครื่องมือที่ทันสมัย โดยจะจัดซื้อจัดทำให้ในระยะที่ 1 ก่อน ซึ่งอนุมัติเงินไปแล้วเกือบ 1,000 ล้านบาท โดยให้กระทรวงเกษตรและกระทรวงมหาดไทย ไปจัดหาจัดซื้อ ไปรวมพื้นที่การเกษตรและดำเนินการร่วมกัน ไตรร่วม ทั้งนี้รัฐบาลจะขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้ให้มีความชัดเจนมากขึ้น แต่ปัญหาที่มีอยู่อย่างเดียวคือต้องใช้

งบประมาณสูง ซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้เริ่มไว้ในลักษณะแบบนี้ แต่เป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนระยะสั้นเท่านั้น วันนี้จึงต้องใช้เวลาเรื่องเหล่านี้รวมถึงการช่วยเหลือด้วย เท่ากับเราทำสองต่อพอเดือดร้อนก็ต้องช่วย ไม่ช่วยก็ไม่ได้เพราะเคยทำกันมาก่อนแล้ว ต้องหาเงินก้อนให้เกิดความเข้มแข็ง

นายกฯ ยังได้กล่าวถึงเรื่องความกังวลปัญหาการบริหารจัดการน้ำภาคการเกษตรด้วยว่า ขณะนี้แม้จะมีฝนตกลงมาบ้างก็ตาม แต่น้ำในเขื่อนต้องกักเก็บไว้สำหรับผู้บริโภค การเกษตร ผลักดันน้ำเค็ม แต่ถ้าเกษตรกรที่จะทำนาปรังที่ต้องใช้น้ำเยอะคงยังไม่ได้ในเวลา และเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรหากลงทุนไปแล้ว จะเกิดความเสียหาย ซึ่งต้องมาชดเชยกันอีก วันนี้ต้องช่วยกันหลายพื้นที่ วันนี้หลายตำบล หลายหมู่บ้าน มีโครงการต่างๆ ไปแนะนำ ผ่านชาวบ้านและเกษตรกร ที่ต้องปรับตัวเองอยู่แล้ว เช่น ใช้น้ำให้น้อยลง ใช้น้ำอินทรีย์ที่ผลิตเองหรือการปรับเปลี่ยนการปรับปรุงปลูกโดยการใช้ปุ๋ยหยอด การกักเก็บน้ำ บางพื้นที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้บริหารจัดการน้ำด้วยตัวเอง ไม่ให้น้ำรั่วไหลไปโดยสิ้นเปลือง หากทุกคนช่วยกันรัฐจะเดินหน้าไปได้ แต่จะให้รัฐทำทั้งหมดไม่ไหว เราต้องทำเรื่องใหญ่ๆ เช่น ความเชื่อมโยงระบบส่งน้ำ ซึ่งวันนี้ขอให้เน้นการขุดแหล่งน้ำเพิ่มเติม ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน เพราะในอดีตเรามีปัญหาที่เป็นบทเรียนเรื่องนอกเขตชลประทานที่แล้งน้ำ โดยขณะนี้ตนได้สั่งการให้สร้างแหล่งกักเก็บน้ำทุกพื้นที่ โดยมุ่งเน้นไปที่พื้นที่แล้งซ้ำซาก พื้นที่นอกเขตชลประทาน และพื้นที่ในเขต โดยเฉพาะลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีปัญหาเพราะใช้น้ำจากเขื่อนทั้งสิ้น

26 สิงหาคม 2558 หน้า 7

สศก.ห่วงราคาสินค้าเกษตร'เดือนก.ค.'ร่วงหนัก

สศก.แจ้งดัชนีราคา-ผลผลิตสินค้าเกษตร
เดือนก.ค.ร่วงหนัก ทั้งยาง-ปาล์ม ผลจาก
เศรษฐกิจจีนชะลอตัว ราคาน้ำมันที่ลดลง
คาดเดือนส.ค.ราคายังคงมีแนวโน้มลดลง
ต่อเนื่อง

นายเลอศักดิ์ ริวตระกูลไพบูลย์
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(สศก.) กล่าวถึงราคาสินค้าเกษตร ซึ่งวัดจาก
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนก.ค. 2558
อยู่ที่ 134.19 ลดลง 6.33% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าปรับลดลง
ทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่มพืชไม้ดอก และเมื่อเทียบกับ
กับเดือนมิ.ย.2558 ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
ลดลง 1.87% ส่วนเดือนส.ค.นี้ คาดว่าดัชนี
ราคาสินค้าเกษตรจะลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับ
เดือนที่ผ่านมา

โดยดัชนีราคาเมื่อแยกตามกลุ่มสินค้า
พบว่ากลุ่มพืชและพืชอาหาร เทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อนดัชนีราคาลดลง 2.84%

แต่สูงขึ้น 1.74% เมื่อเทียบกับเดือนมิ.ย.2558
โดยเฉพาะข้าวเปลือกผลผลิตออกสู่ตลาด
ไม่มากนัก เนื่องจากไทยเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูก
ส่วนกลุ่มไม้ยืนต้น ลดลง 17.45% เมื่อเทียบกับ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สินค้าสำคัญที่ราคาลดลงคือยางพารา
เนื่องจากจีนซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่
เกิดปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว และราคาน้ำมัน
ดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลง ประกอบกับจีน
ยังมียางพาราในสต็อกอยู่จำนวนมาก ขณะที่
ดัชนีราคากลุ่มไม้ยืนต้นลดลง 11.58% เมื่อ
เทียบกับเดือนมิ.ย.2558

กลุ่มไม้ผลดัชนีราคาลดลง 0.97% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ลดลง
1.59% เมื่อเทียบกับเดือนมิ.ย. สินค้าสำคัญ
ที่ราคาลดลง คือทุเรียนหมอนทอง ลำไย และ
มังคุด

กลุ่มพืชน้ำมัน ดัชนีราคาลดลง 15.12%
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สินค้าสำคัญที่ราคา

ลดลงคือปาล์มน้ำมันลดลง 12.33% เทียบกับ
เดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา กลุ่มพืชไม้ดอกเป็นกลุ่ม
เดียวที่ดัชนีราคาในเดือนก.ค. สูงขึ้น 2.11% เทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 19.50%
เมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย.2558

กลุ่มปศุสัตว์ ดัชนีราคาลดลง 4.97%
สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่
เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ดัชนีราคาสูงขึ้น
1.51% เมื่อเทียบกับเดือนมิ.ย.2558 และกลุ่ม
ประมง ดัชนีราคาลดลง 9.31% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่สูงขึ้น 5.11%

"สินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลงทั้งยางพารา
และปาล์มน้ำมัน โดยเฉพาะยางพารา ราคา
ลดลงตามทิศทางตลาดล่วงหน้า TOCOM
และ SICOM ส่วนปาล์มน้ำมันปรับตัวลดลง
ตามทิศทางตลาดล่วงหน้าเมลเซีย ส่วนสินค้า
ที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้นคือสับปะรดและไข่ไก่
โดยสับปะรดราคาสูงขึ้น เนื่องจากผลผลิต

ไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงาน
แปรรูป ขณะที่ไข่ไก่ราคาสูงขึ้นเพราะผลผลิต
ไม่เพียงพอ" นายเลอศักดิ์ กล่าว

สำหรับดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือน
ก.ค.2558 อยู่ที่ 85.49 ลดลง 9.93% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาสินค้าสำคัญ
ที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า สับปะรด
โรงงาน และปาล์มน้ำมัน สินค้าสำคัญที่ผลผลิต
เพิ่มขึ้นได้แก่ ยางพารา สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่
หากเทียบกับเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา พบว่าลดลง
12.90% สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลงได้แก่
ข้าวเปลือกเจ้า สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน
และไก่เนื้อสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้แก่
ยางพารา สุกร และไข่ไก่

ทั้งนี้เดือนส.ค.นี้คาดว่าดัชนีผลผลิต
จะลดลงอีกเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมา แต่จะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน
ก.ค.2558 โดยสินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมาก
ในเดือนส.ค.คือ ลำไย มังคุดและลองกอง



26 สิงหาคม 2558 หน้า 8

เงินไม่ขึ้น ‘ยาง-ปาล์ม’ ราคาถูก สลคก.พบร่วงตามตลาดล่วงหน้า

● สลคก. คาดราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้มลดต่ำลง โดยเฉพาะยางพารา-ปาล์มน้ำมัน พบราคาร่วงตามตลาดล่วงหน้า ส่วนทางสับปะรด ไข่ไก่ได้ราคาดี นายเลอศักดิ์ ธีวตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวถึงราคาสินค้าเกษตร ซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนกรกฎาคม 2558 อยู่ที่ 134.19 ลดลง 6.33% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยราคาสินค้าปรับลดลงทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่มพืชไม้ดอก และเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2558 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลง 1.87% ส่วนเดือนสิงหาคม คาดว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

“สินค้าสำคัญมีราคาปรับตัวลดลง คือยางพารา และปาล์มน้ำมัน โดยเฉพาะยางพารา ราคาลดลงตามทิศทางตลาดล่วงหน้า TOCOM และ SICOM ส่วนปาล์มน้ำมันปรับตัวลดลงตามทิศทางตลาดล่วงหน้ามาเลเซีย ส่วนสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้นคือสับปะรด และไข่ไก่ โดยสับปะรดราคาสูง

ขึ้นเนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแปรรูป ขณะที่ไข่ไก่ราคาสูงขึ้นเพราะผลผลิตไม่เพียงพอ” นายเลอศักดิ์ กล่าว

สำหรับดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคม 2558 อยู่ที่ 85.49 ลดลง 9.93% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า สับปะรดโรงงาน และปาล์มน้ำมัน สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา สุกร ไข่เนื้อ และไข่ไก่ หากเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พบว่า ลดลง 12.90% สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน และไก่เนื้อ สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา สุกร และไข่ไก่

ทั้งนี้ เดือนสิงหาคม คาดว่าดัชนีผลผลิตจะลดลงอีกเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่จะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2558 โดยสินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนสิงหาคม คือ ลำไย มังคุด และลองกอง



26 สิงหาคม 2558 หน้า 23

ราคายาง				
ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2558				
หน่วย : บาท/กก.				
ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	กันยายน 2558		ตุลาคม 2558	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	51.05	50.80	51.25	51.00
ชั้น 2	50.45	50.20	50.65	50.40
ชั้น 3	49.90	49.65	50.10	49.85
ชั้น 4	49.60	49.35	49.80	49.55
ชั้น 5	49.15	48.90	49.35	49.10
ยางแท่ง				
STR5L	52.00	51.75	52.20	51.95
STR20	45.75	45.50	45.95	45.70
น้ำยางข้น				
60%	34.60	34.35	34.80	34.55
(Concentrated Latex 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				

26 สิงหาคม 2558 หน้า B 12

หลังการทรวง

■ สีตา

ฟ้าผ่า

เรียกว่าถูกปลัดแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวจริงๆ สำหรับ “ชวลิต ชูขจร” ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในขณะที่เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยไปร่วมงาน Expo Milano ที่อิตาลี แทนที่ “ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา” ที่ถูกปรับออกจาก ครม.ไปก่อนหน้านี้

ทำงานอยู่ที่อิตาลี แต่เช้าวันที่ 25 ส.ค. ครม.มีมติอนุมัติ ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน “ชวลิต” จากปลัดกระทรวง มาเป็นผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

หลังรู้ข่าวโดนย้าย ชวลิต ชี้แจงว่า “ผมเดินทางมาทำงานแทนรองนายกฯ และรัฐมนตรี เพื่อเผื่อๆ รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานวันชาติไทยในงานเอ็กซ์โป มิลาน ไม่ได้มาเที่ยว ส่วนโดนปรับเปลี่ยนไม่ผิดปกตอะไร ไม่มีอะไรพิเศษ”

ใจกว้างเป็นแม่ค้า



26 สิงหาคม 2558 หน้า 1, 10 (1)

ย้ายล็อตใหญ่ปลัดกระทรวง

ทำเนียบรัฐบาล • ครม.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการล็อตใหญ่ “สุวณา” ขยับขึ้นปลัดยอ. “สมชัย” นั่งปลัดคลัง “เอกนิติ” ผอ.สคร. เด็ง “ชาลิต” ปลัดเกษตรฯ ไปนั่งผู้ตรวจฯ เหตุเอี่ยวทุจริตลาโยบแห่งปี 47 “บักตู” ปัดแชร์อำนาจ แจงตั้งตามเหตุผล คาดรัฐบาลหน้าที่มาจากการเมืองก็ย้ายหมด เพชฌฆาตแล้ว ฎายโศทหารแล้ว ระบุใครเป็นก็เหมือนกัน น้องชายไม่ได้เป็น ผบ.ทบ.ก็ไม่เดือดร้อน อย่ายกวล จบแล้วไม่มีปัญหา

เมื่อวันอังคาร พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ., นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม, นายชาติชาย ทัพยมณี รองปลัดกระทรวงคมนาคม ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม, หม่อมหลวงปนทริก สมิต อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน, นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร ให้ดำรงตำแหน่ง

อ่านต่อหน้า 10

ย้ายล็อตใหญ่

ปลัดกระทรวงการคลัง, นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

น.ส.อรุณี แก่นวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สกอ., นายเดชาภิวัดน์ ณ สงขลา ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ, รั้วอินทนิลชูกิจารัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.),

รั้วอินทนิลชูกิจารัตน์ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร, รั้วอินทนิลชูกิจารัตน์ นิติทัณฑ์ประภาศ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สคร. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า นอกจากนี้ รั้วอินทนิลชูกิจารัตน์ สุขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ตามข้อ 1 วรรคสาม ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนายชาลิต เคยถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรง และทางอาญา เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2557 กรณีทุจริตการดำเนินโครงการแปรรูปและการตลาดลาโยบแห่งปี 2547 สมัยที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็น รมว.เกษตรและสหกรณ์ โดยนายสมศักดิ์รอดจากการถูกชี้มูล เนื่องจากได้สวนข้อเท็จจริงแล้วไม่พยานหลักฐานปรากฏว่ามีการกระทำความผิด อย่างไรก็ตาม กรณีทุจริตดังกล่าวสมัยนั้น นายชาลิตดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) คนใหม่แทนคนเก่าที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ ยังไม่มีการนำเข้าที่ประชุม ครม.ในสัปดาห์นี้ แต่ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นไปตามที่มีการนำเสนอออกมาก่อนหน้านี้คือ รั้วอินทนิลชูกิจารัตน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผ.นทพ.) มาเป็นเลขาธิการ สมช.คนใหม่ และนายชิตศักดิ์ สันติวรวิทย์ รอง ผอ.สขช. เลื่อนขึ้นเป็น ผอ.สขช. คาดว่าจะมีการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ได้ในสัปดาห์หน้า

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

กล่าวภายหลังการประชุม ครม.ว่า การแต่งตั้งปลัดกระทรวง 4-5 กระทรวง เป็นไปตามที่มีการเสนอขึ้นมา ขอรับรองว่าย่อมมองว่าผมตั้งคนหรือใครขึ้นมา ตั้ง ผบ.ทบ. ตั้งตำรวจ เป็นการแชร์อำนาจ ผมไม่จำเป็นต้องแชร์อำนาจ เพราะเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องการตอรอง ไม่ใช่เรื่องของผลประโยชน์ เพราะฉะนั้นการตั้งคนเข้ามาดำรงตำแหน่ง ก็ตั้งตามเหตุผล สิ่งที่เราจะเป็นตามระเบียบที่เขาทำขึ้นมา หลายคนที่บอกว่าจะแต่งตั้งเพื่อปกป้องผม ไม่เป็นความจริง ไม่ต้องให้ใครมาปกป้องผมหรอก ปกป้องประเทศชาติดีกว่า เพราะผมไม่ได้ทำความเลวอะไร จึงไม่จำเป็นต้องมีใครมาปกป้อง ผมมีประชาชนที่เข้าใจผม ให้กำลังใจผม สามารถฝากความหวังให้ผมทำงานให้เขา

“ทุกอย่างก็จะทำตามโรดแมป และไม่ว่าใครจะเป็นก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจทหารที่ตั้งขึ้นมา ก็มีการเอาปัญหาเก่ามาดูว่า มันเคยเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง ซึ่งจะต้องดูผลงานของคนที่ตั้งขึ้นมาใหม่ ว่ามีผลงานปรากฏหรือไม่ ทำอะไรได้บ้าง ซึ่งถ้าเราทบทวนตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.57 และหลังจากนั้นทุกอย่างมันแตกต่างกัน นั่นคือเป้าหมายในการทำงาน เราไม่ต้องการสืบทอดอำนาจ ใครที่ผมแต่งตั้งขึ้นมาวันนี้ รัฐบาลหน้าก็มาทวงถามการเมืองเขาก็ย้ายหมดนั่นแหละ ไม่ต้องไปกลัวว่าคนที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลนี้ก็จะอยู่แล้วจะต้องไปพร้อมรัฐบาล เราจึงแต่งตั้งคนที่ทำหน้าที่ ไม่ได้ทำในสิ่งที่ไม่ดีเลย ขอให้ทำตามกฎหมายเท่านั้น ทำตามหน้าที่ ถ้าจะมาบอกว่าเราทำเพื่อหวังผลที่อยู่ต่อในระยะยาว ยืนยันว่าผมไม่ได้หวังอะไร ไม่ประสงค์ที่จะต่ออำนาจ เพราะผมไม่เคยรู้สึกว่ามีอำนาจ อำนาจของผมมาจากประชาชน”

ในส่วนบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี 2558 นั้น นายกษ บอแก้ว ตนได้ลงนามขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และใครจะเป็นก็เหมือนกัน

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ถ้าไม่ใช่ชื่อ พล.อ.ปริชา จันทร์โอชา ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ. ก็คงไม่เป็นปัญหา พล.อ.ประยุทธ์กล่าวขยอถามทันทีว่า “จะเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่เป็นไร ผมไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไร ลือจะทำให้มันเกิดความวุ่นวายอะไร น้องชายผมเขาก็ไม่ได้อะไร เขาก็แล้วแต่ ความจริงแล้วทุกคนก็ดำรงตำแหน่ง

อสรภาพแห่งความคิด
ไทยโพสต์

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

26 สิงหาคม 2558 หน้า 1, 10 (2)

แห่งได้ทั้งหมดนั่นแหละ แต่สถานการณ์แบบนี้มันควรจะเป็นอย่างไร ใครอาวุโสกว่ากันตรงไหน ถนัดหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันหรือไม่ ทุกคนเขารู้ตัวกันอยู่แล้ว”.

26 สิงหาคม 2558 หน้า 1, 11 (1)

ทลเกล้าฯ โปะทหาร'แล้ว 'บักตู่' แจง พบ.ทบ.อาวุโส-เหมาะสม

**บักหมูพวงค-บักตู่ปลัด
'ธเสื่อทัพบก'ใหม่ยกแพง
กรม.แต่งตั้งขี1รทค5คน
สมชัยคุมคลัง-'สุวณา'ยธ.
ขลิตไม่น้อยใจพันเกษตร**

'พล.อ.ประยุทธ์'เผยทลเกล้าฯบัญญัติแต่งตั้งนายทหาร
แล้ว สะพัด'บักหมู'ยังเหนียวแน่นแก้อี้ พบ.ทบ.
'บักตู่'ปลัดกลาโหม ตั้ง 5 ปลัดกระทรวง 'สมชัย'
คุมคลัง 'สุวณา' ยธ. (อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 1

โปะทหาร

'บักตู่'ปัดตั้งขรก.แชร์อำนาจ

เมื่อเวลา 12.15 น. วันที่ 25 สิงหาคม ที่
ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ (คสช.) แถลงภายหลังการประชุมคณะ
รัฐมนตรี (ครม.) ถึงการแต่งตั้งข้าราชการและ
ปลัดกระทรวงต่างๆ ว่าที่ประชุม ครม.มีการตั้ง
ตั้งปลัดกระทรวง 4-5 กระทรวง เป็นไปตามที่มี
การเสนอขึ้นมา

"ขอรับรองว่าย่อมองว่าผมตั้งคนหรือใครขึ้น
มา ตั้งผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ตั้งตำรวจ
เป็นการแชร์อำนาจ ผมไม่จำเป็นต้องแชร์อำนาจ

26 สิงหาคม 2558 หน้า 1, 11 (2)

เพราะเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องการต่อรอง ไม่ใช่เรื่องของผลประโยชน์ เพราะฉะนั้น การตั้งคนเข้ามาดำรงตำแหน่งก็ตั้งตามเหตุผล สิ่งที่เราจะเป็นตามระเบียบที่ทำขึ้นมา หลายคนออกมาบอกว่าแต่งตั้งเพื่อปกป้องผม ไม่ใช่ความจริง ไม่ต้องให้ใครมาปกป้องผมหรอก ปกป้องประเทศไทยชาติดีกว่า เพราะผมไม่ได้ทำอะไรเลยอะไร จึงไม่จำเป็นต้องมีใครมาปกป้อง ผมมีประชาชนที่เข้าใจผม ให้กำลังใจผม สามารถฝากความหวังให้ผมทำงานให้เขาก็สามารถทำได้จนกว่าผมจะไม่มีเวลาทำ ทุกอย่างก็ทำตามโรดแมป และไม่ว่าใครจะเป็นก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ ทหารที่ตั้งขึ้นมาก็มีการเอาปัญหาเก่ามาดูว่ามันเคยเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง ซึ่งจะต้องดูผลงานของคนที่ตั้งขึ้นมาใหม่ว่ามีผลงานปรากฏหรือไม่ ทำอะไรได้บ้าง ถ้าเราทบทวนตั้งแต่ก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และหลังจากนั้นทุกอย่างแตกต่างกันนั้นคือเป้าหมายในการทำงาน เราไม่ต้องการสืบทอดอำนาจ ใครที่ผมแต่งตั้งขึ้นมาวันนี้ รัฐบาลหน้าที่มาจากการเมือง เขาก็ย้ายหมดนั่นแหละ” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ทูลเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารแล้ว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี 2558 ตนได้ลงนามนำขึ้นทูลเกล้าฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และใครจะเป็นก็เหมือนกัน เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ถ้าไม่ใช่ชื่อ พล.อ.ธีระ จันทริโกชา ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ. ก็คงไม่ใช่ปัญหา พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “จะเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่ใช่ปัญหา ผมไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไร สิ่งที่ทำให้มันเกิดความวุ่นวายอะไร น่องชายผมเขาก็ไม่ได้อะไร เขาก็แล้วแต่ ความจริงแล้วทุกคนก็ดำรงตำแหน่งได้ทั้งหมดนั่นแหละ แต่สถานการณ์แบบนั้นมันควรจะเป็นอย่างไร ใครอาวุโสกว่ากันตรงไหน ถนัดหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันหรือไม่ ทุกคนเขารู้ตัวกันอยู่แล้ว อย่าไปกังวลกันว่าเป็นน้องของผม ผมเคยพูดแล้วว่าเป็นน้องของผมมันผิดอะไร แล้วมันตรงไหนจากที่ผมพูด ผมยังไม่ได้ออกว่าเขาจะเป็นอะไรสักหน่อย เป็นเรื่องของคณะกรรมการที่จะเสนอลงมา ผมเห็นด้วย ผมก็เซ็นกลับไป เรื่องก็จบ ไม่มีปัญหา จะตั้งใครก็ต้องฟัง แต่ถ้าผมทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม มีผลประโยชน์แบบนี้ ก็ไม่มีใครฟังผมอยู่ดี ถึงแม้จะตั้งเองก็ตามก็เหมือนกับผมมาขึ้นตรงนี้เพราะคนอื่นเขาทำในสิ่งที่แก้ปัญหาไม่ได้”

กรม.ไฟเขียวแต่งตั้ง 5 ปลัดใหม่

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ครม.มีมติแต่งตั้งข้าราชการ ได้แก่ นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ รองเลขาธิการคณะ

กรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แต่งตั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ. นางสุวนา สุวรรณจุฑา อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นเลขาธิการ สกอ. นายอาทิตย์ วุฒิมะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายชาติชาย ทัพย์สุนาวี รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นปลัดกระทรวงคมนาคม ม.ล.ปทุมพรก สมบัติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นปลัดกระทรวงแรงงาน และนายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นปลัดกระทรวงการคลัง

แต่งตั้งปลัดฯ นั่งผู้ตรวจพิเศษ

พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า ครม.ยังได้อนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง เสนอโอนข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในประเภทบริหารระดับสูง 2 ราย 1. โอนนายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ไปเป็นอธิบดีกรมศุลกากร 2. โอนนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ไปเป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และยังมีคำสั่งย้ายนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เป็นผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ตามข้อ 1 วรรคสาม ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุของทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว ส่วนตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรจะมีการพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

พล.ต.สรรเสริญกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังรับโอนนายเกียรติ รัตนชัยชาญ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไปเป็นเลขาธิการ ก.พ.ร. นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ เป็นรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างที่ ครม.มีมติแต่งตั้งนายชวลิต ให้เป็นผู้ตรวจราชการพิเศษนั้น นายชวลิตอยู่ระหว่างเดินทางกลับจากงานมหกรรม “เอ็กซ์โป มิลานี” เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้เป็นตัวแทนไทยจัดงานนิทรรศการจำลองอาคารแสดงประเทศไทยในงานมหกรรมดังกล่าว

‘ชวลิต’ ไม่น้อยใจพ้นปลัดเกษตร

เป็นวันเดียวกัน นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากประเทศอิตาลี ระหว่างปฏิบัติการจัดงานกระทรวงเกษตรฯ ว่า ไม่น้อยใจที่ถูกย้ายออกจากตำแหน่ง ที่ผ่านมามีงานเต็มที่ เป็นปลัดกระทรวงมาถึง 3 ปี เพื่อใจไว้แล้วว่า จะถูกปรับเปลี่ยน ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ คนเก่าบอกว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยน ให้เตรียมตัวไว้ การปรับครั้งนี้ถือเป็นจังหวะที่ดีที่ทีมเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลจะได้ปรับทีมใหม่ให้ทำงานคล่องตัวมากขึ้นและทำงานเป็นทีม ยืนยันว่า การถูกปรับไม่เกี่ยวข้องกับกรณีทุจริตโครงการแปรรูปและการตลาดลำไยอบแห้ง เมื่อปี 2547 ซึ่งอัยการไม่มีความผิด หากเป็นกรณีดังกล่าว น่าจะมีการปรับออกจากตำแหน่งตั้งแต่ช่วง คสช. เข้ามาแล้ว

“รัฐมนตรีคนใหม่เป็นคนทำงานตรงไปตรงมา การถูกปรับออกจากตำแหน่งน่าจะช่วยให้การทำงานดีขึ้น ส่วนตัวไม่มีภาระงานอะไรใหม่ โดยจะเข้าไปสุสานของกระทรวงทั้งหมดให้รัฐมนตรีทราบเพราะต้องทำงานตามปกติ” นายชวลิตกล่าว

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ แจ้งว่า นายชวลิตว่าจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยวันที่ 26 สิงหาคม และจะเข้ารายงานการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ ต่อ พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ที่จะเข้าทำงานวันแรก พร้อมมอบนโยบายให้กับข้าราชการระดับสูง โดยนายชวลิตยืนยันว่าจะทำงานในหน้าที่จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ ลงมาแล้ว

ปลัดหญิงแรงงานไม่หนักใจ

ที่กระทรวงแรงงาน ม.ล.ปทุมพรกกล่าวว่า หลังจากนี้จะเดินทางไปทำงานตามนโยบายของรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และสานงานต่อจากนายนคร ในด้านความมั่นคง ระบบประกันสังคม ความปลอดภัย โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากข้าราชการทุกหน่วยงานของกระทรวง ส่วนการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการคุ้มครองผู้ต้องทำงานตามแนวทางของรัฐมนตรีที่มีความรู้ทางด้านนี้ ทั้งนี้ไม่หนักใจที่เป็นปลัดหญิงคนแรกของกระทรวง เพราะที่ผ่านมาก็เคยทำงานหนักทั้งด้านการคุ้มครองในสมัยเป็นรองปลัดกระทรวง

ยันเลือก ‘พบ.ท.’ คัดคนดี

ด้าน พล.ร.อ.ไกรสร จันทรสุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) กล่าวถึงบัญชีรายชื่อโยกย้ายนายทหารประจำปี 2558 ในส่วนของกองทัพเรือว่า ทางกองทัพเรือจัดทำและดำเนินการเสร็จ

26 สิงหาคม 2558 หน้า 1, 11 (3)

เรียบร้อยแล้ว ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคล ด้วยการจะคัดเอาคนดีที่สุดใน 5 เลือกกองทัพเรือ เนื่องจากเป็นตำแหน่งหลักอยู่แล้ว ในเมื่อขึ้นมาถึงจุดนี้ได้แสดงว่าต้องมีศักยภาพ และเป็นคนดีทุกคนจึงขึ้นมาถึงจุดนี้ ตนก็เสนอให้ รมว.กลาโหมพิจารณาอีกเท่า่นั้น ในขณะที่เดียวกันบุคคลที่จะขึ้นมาเป็น ผบ.ทร.คนต่อไปก็ต้องมาสานต่อนโยบาย แต่เอาเข้าจริงๆ นโยบายเป็นหลักปฏิบัติที่ไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงอะไรนัก อาจจะมีนโยบายบางจุดเฉพาะด้านออกมา คิดว่าถ้าใครขึ้นมาเป็น ผบ.ทร. ก็สามารถบริหารกิจการกองทัพเรือได้

ชี้ข้อ'เรือดำน้ำ' เสนอล้างดีที่สุดใน

เมื่อถามว่า ผบ.ทร.คนต่อไปจำเป็นต้องผลักดันเรือดำน้ำ พล.ร.อ.ไกรสรกล่าวว่ ไม่ทราบ เพราะโครงการดังกล่าวกำลังเสนอให้รัฐบาลพิจารณาอยู่ว่าจะอนุมัติหรือไม่ ถ้าไม่อนุมัติ ก็ต้องยกเลิก หรืออาจจะผลักดันต่อไปยังงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ขอชี้ว่าเราเสนอสิ่งที่ดีที่สุดในกรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ 36,000 ล้านบาท ถือว่าดีที่สุดใน และตอบใจดีที่สุดแล้ว

ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า ถ้าโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำไม่ได้ในงบประมาณ 2558 จะไม่ทันในการดูแลผลประโยชน์ของประเทศชาติ ผบ.ทร.กล่าวว่า ก็มี ส่วน การต่อเรือวันนี้ไม่ได้ในวันสองวัน แต่ความจริงจะได้ประมาณ 5-6 ปี ในทำนองเดียวกันกำลังพลต้องใช้เวลาทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ต่างๆ ภายในเรือดำน้ำ

บิกหมูคว่ผบ.ทบ.-บิกดีกปลัดกท.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับใ้ไฟการจัดทำบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายนายพล ประจำปี 2558 ที่น่าจับตามอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) คนที่ 39 ต่อจาก "บิกโด่ง" พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม (กท.) และ ผบ.ทบ. ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนั้น มีคู่แข่งเด็ดที่ชิงตำแหน่ง 2 คน คือ "บิกหมู" พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผช.ผบ.ทบ. 2 (ตท.14) กับ "บิกดีก" พล.อ.ปริชา จันทร์โอชา

ผช.ผบ.ทบ. 2 (ตท.15) น้องชาย พล.อ.ประยุทธ์ ทั้งนี้ ลำสุดกระแสน้ำยืนยันแนวโน้ม "บิกหมู" พล.อ.ธีรชัยจะได้รับการแต่งตั้งเป็น ผบ.ทบ.คนต่อไป เนื่องจากเป็นเพื่อนร่วมรุ่น ตท.14 ของ พล.อ.อุดมเดช และอาวุโสมากกว่า พล.อ.ปริชา และยังเป็นนายทหารในกลุ่มของ "บูรพาพยัคฆ์" ที่ได้รับการสนับสนุนจาก "บิกบ๊อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม โดย พล.อ.ปริชาคาดว่าจะไปเป็นปลัด กท. แทน "บิกบ๊" พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล ปลัด กท. (ตท.13) ที่จะเกษียณอายุ และได้รับโปรดเกล้าฯเป็น รมว.แรงงาน

ขยับ'บิกไชย'ขึ้นเสธ.ทบ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หาก พล.อ.ธีรชัยเป็น ผบ.ทบ. จะทำให้ตำแหน่ง 5 เลือ ทบ.ต้องเปลี่ยนไปด้วย โดยตำแหน่งรอง ผบ.ทบ.จะเป็นของ "บิกต๋อย" พล.อ.วิรัตน์ ฉันทศาสตร์โกศล ที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพบก (ตท.14) เพื่อนร่วมเดีวกับ พล.อ.ธีรชัย ขณะที่ตำแหน่ง ผช.ผบ.ทบ.ก็จะเป็นของ "บิกแกละ" พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (ตท.17) และผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปร.) กับ "บิกเจียม" พล.ท.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษ (ผบ.นสค.) (ตท.16) ขณะที่ตำแหน่ง เสนาธิการทหารบก (เสธ.ทบ.) จะขยับ "บิกไชย" พล.ท.กัมปนาท รุดดิษฐ์ แม่ทัพภาคที่ 1 (ตท.16) มาเป็น เสธ.ทบ. ซึ่งจะเป็นเสนาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ลธ.รมน.) โดยตำแหน่ง พร้อมทั้งจะเป็นรองเสนาธิการ คสช.อีกด้วย



สศก. เปิด 8 มุมมองสู่ทางรอดภาคเกษตรในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

- ThaiPR.net กรุงเทพฯ--26 ส.ค.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดมุมมองทางรอดภาคเกษตร ชูบทวิเคราะห์สู่การปรับโครงสร้างในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ชู 8 หลักมิติ เน้นร่วมมือ ฟังพา พัฒนา ผลักดัน และส่งเสริม เพื่อสู่ยุคคุณภาพและคุณธรรม

นายเลอศักดิ์ รัตระกุลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะชะลอตัว จากปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ จึงต้องเร่งรัดส่งเสริมภาคเกษตรให้ดีขึ้น ซึ่งรัฐบาลได้ทุ่มเงิน 1.44 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ในส่วนของภาคเกษตรจะต้องปรับโครงสร้างภาคเกษตรอย่างเร่งด่วน โดยการดำเนินการประกอบด้วย 8 ด้านสำคัญ คือ

1) เน้นโครงการร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership :PPP) ให้มากขึ้น เนื่องจากแต่เดิมโครงการความร่วมมือในลักษณะนี้จะเป็นไปเพื่อการดำเนินการในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ หรือเมกะโปรเจกต์ (mega project) ดังนั้น จึงควรขยายขยายไปสู่โครงการขนาดเล็กลงมาถึงระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs เพื่อให้เกิดการร่วมมือ

2) เน้นการพึ่งพาตนเอง (Self Sufficient) ให้มากขึ้น จะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าเกษตรบางชนิด เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพดและพืชอื่นๆ อีกหลายชนิด ดังนั้น จึงควรเร่งพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสามารถทดแทนการนำเข้า เช่น ส่งเสริมการปลูกถั่วเหลือง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย สิบโขทัย แพร่ แม่ฮ่องสอนและอื่นๆ ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พื้นที่จังหวัด นครราชสีมา สระบุรี ลพบุรีและอื่นๆ เป็นต้น หรือพัฒนาพันธุ์ให้สามารถให้ผลผลิตสูง ด้านทางโรคและแมลง

3) เน้นพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรปลายน้ำ โดยเน้นการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (value added) เช่น การคัดแยกเกรดสินค้า การสร้างเรื่องราวให้กับสินค้า (history) เน้นการค้นคว้าวิจัยเพื่อรองรับสรรพคุณเพื่อสุขภาพ รวมถึงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น กำหนดตำแหน่งทางการตลาดที่ชัดเจน เป็นต้น เพื่อเป็นการยกระดับสินค้าให้มีความพิเศษมากกว่าสินค้าทั่วไป (blue ocean strategy) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ๆ ให้มากขึ้น

4) เน้นผลักดันส่งเสริมเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเกษตรรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงเทคโนโลยีที่ได้รับการวิจัยแล้วว่าได้ผลนำไปสู่การประยุกต์ใช้ที่แท้จริง เช่น นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ อย่างการทำเกษตรภายในอาคาร (indoor) การเกษตรกลางแจ้งรูปแบบใหม่ (outdoor) ที่อาศัย drone เครื่องจักรสมัยใหม่ ทดแทนแรงงานคนที่มีแนวโน้มอายุเพิ่มมากขึ้น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโนอัดเม็ดแบบละลายช้า ซึ่ง ขณะนี้ สวทช. ได้ดำเนินการวิจัยและกำลังอยู่ในระหว่างการขยายผลให้กว้างขวางขึ้น ซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าปุ๋ยดังกล่าวได้ หรือมุ่งกันยุงที่มีการเคลือบสารฆ่าแมลง โดยใช้เทคโนโลยีนาโน วัสดุปรับปรุงดินจากผักตบชวา โดยใช้เทคโนโลยีเร่งให้เกิดการย่อยสลายผักตบชวาได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมขยายผลไปสู่ระดับอุตสาหกรรม เป็นต้น

5) เน้นส่งเสริมการปลูกพืชรองแซมพืชหลัก กรณีเกษตรกรปลูกไม้ยืนต้น เช่น **ยางพารา** ที่กินระยะเวลาดังกล่าวจนถึง 7 ปี ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชแซม เช่น พืชล้มลุกทั้งหลายก่อนที่**ยางพารา**จะให้ผลผลิต เช่น พริกไทย แดงโม ถั่วต่างๆ หรือสับปะรด เพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร

6) เน้นส่งเสริมการปลูกพืชแบบหลายชนิด (multiple cropping) หรือ การปลูกพืชมากกว่า 1 ชนิดขึ้นไป ในพื้นที่เดียวกันในรอบปี เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงด้านรายได้ และราคา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ต่อหน่วยพื้นที่และเป็นการสร้างสมดุลทางสิ่งแวดล้อมด้วย

7) เน้นสินค้าเกษตรสำหรับการบริโภคภายในประเทศให้เพียงพอมากขึ้น นอกจากนี้เพื่อเป็นการลดการนำเข้าแล้วยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความมั่นคงทางด้านอาหารสำหรับประชากรในประเทศ รวมถึงการปกป้องสินค้าเกษตรภายในประเทศ ไม่ให้สินค้าเกษตรจากต่างประเทศเข้ามาโจมตีตลาดสินค้าไทยได้ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศไทย เช่น การผลิต กล้วย พืชผักต่างๆ ให้เพียงพอกับการบริโภคภายในประเทศ เพื่อรองรับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น

และสุดท้าย 8) เน้นสินค้าเกษตรเข้าสู่ยุค "คุณภาพและคุณธรรม" โดยเกษตรกรผลผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ผู้ผลิตหรือผู้แปรรูปต้องรับผิดชอบต่อผู้ซื้ออย่างมีคุณธรรม เพื่อนำไปแปรรูปได้สินค้าที่มีคุณภาพ โดยไม่มีการเอาเปรียบเปรียบ จนทำให้มีปัญหาในการขับเคลื่อน Value Chain เช่น การผลิตข้าวปลอดภัย (GAP) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน และมีคุณภาพทำให้ผู้ผลิตเกิดความเชื่อมั่นที่จะรับซื้อในราคาที่สูงกว่าข้าวทั่วไป



ชวนฟังสัมมนาเตรียมพร้อมซื้อขายยางล่วงหน้า RSS3 Futures

- ThaiPR.net 25 ส.ค. 2558

กรุงเทพฯ--25 ส.ค.--ตลาดหลักทรัพย์ฯ

บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หรือ TFEX จัดสัมมนาพิเศษ “Commodity Insights: The Rise of Global Rubber Demand” เตรียมพร้อมซื้อขายยางล่วงหน้า หรือ RSS3 Futures ครั้งแรกใน TFEX ไตรมาส 4 ปีนี้ ชวนผู้ลงทุนเรียนรู้ปัจจัยกำหนดราคาของ สินค้าโภคภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนเร็วและสูงที่สุด รวมถึงกลยุทธ์เทรดระยะสั้น และการบริหารความเสี่ยง โดย Mr. Dar Wong ผู้จัดการกองทุนและคอลัมน์นิสต์ด้านการเงินจากสิงคโปร์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์กว่า 26 ปี วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00–11.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคาร 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) สำรองที่นั่งฟรีที่ www.set.or.th หรือทาง SET App ดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Google Play (Android) สอบถาม 0 2229 2222



ดัชนีราคา-ผลผลิต กรกฎาคม 58 ลด สศก. เผย ยาง-ปาล์ม ราคาตามทิศทางตลาด

- ThaiPR.net 25 ส.ค. 2558 กรุงเทพฯ--25 ส.ค.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคม 58 ลดลง เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เผย **ยางพารา** ปาล์มน้ำมัน ราคาปรับตัวลง ในขณะที่ ลำไย มังคุด และลองกอง ยังออกตลาดมากในเดือนสิงหาคมนี้

นายเลอศักดิ์ ธีวตระกูลไพบูลย์ เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนกรกฎาคม 2558 พบว่า ลดลง ร้อยละ 1.87 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยสินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ **ยางพารา** และปาล์มน้ำมัน โดย**ยางพารา** ราคาลดลงตามทิศทางตลาดล่วงหน้า TOCOM และ SICOM ปาล์มน้ำมัน ปรับตัวลดลงตามทิศทางตลาดล่วงหน้ามาเลเซีย สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ สับปะรด และไข่ไก่ โดยสับปะรด ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแปรรูปสับปะรด ไข่ไก่ ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว (ปี 2557) พบว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคม 2558 ภาพรวมลดลง ร้อยละ 6.33 สินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ **ยางพารา** สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ โดย**ยางพารา** ราคาลดลงเนื่องจากจีนซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่มีเศรษฐกิจชะลอตัว และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลง ประกอบกับจีนยังมียางในสต็อกอยู่มาก สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ลำไย และสับปะรดโรงงาน โดยลำไย ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากแหล่งผลิตที่สำคัญทางภาคเหนือ มีฝนตกในช่วงเดือนมกราคม 2558 ทำให้ลำไยแตกใบอ่อนแทนการออกช่อดอก สับปะรดโรงงาน ราคาสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2558 คาดว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา



- 2 -

สำหรับดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคม 2558 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว (ปี 2557) พบว่า ภาพรวมผลผลิตลดลง ร้อยละ 9.93 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า สับปะรดโรงงาน และปาล์มน้ำมัน สำหรับสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่

หากเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พบว่า ลดลง ร้อยละ 12.90 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน และไก่เนื้อ สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา สุกร และไข่ไก่ ทั้งนี้ เดือนสิงหาคม 2558 คาดว่า ดัชนีผลผลิตจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2557 แต่จะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2558 โดยสินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนสิงหาคม 2558 ได้แก่ ลำไย มังคุด และลองกอง